

รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมพร ผ่องภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ เป็นประธานดำเนินการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และเชิญท่านนายก อบต.ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมิง คงประเสริฐ  
(นายก อบต.)

นางณัฐธิญา แป้นไทย  
(ปลัด อบต.)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีครับ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านผู้นำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) ในส่วนของรายละเอียดก็ขอให้ทางท่านปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านผู้นำ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ สำหรับแนวทางการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๑๑ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งชักจูงแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม และสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการ ประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. กำหนดช่วงเวลาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาที่รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย